
BORGARRÁÐ 27. júní 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um umhirðu 
Árbæjarsafns - R19060233

Flokkur fólksins er með fyrirspurnir er varða umhverfi Árbæjarsafns. Borist hafa 
ábendingar um að  mikil óhirða er í kringum Árbæjarsafn. Grasið er úr sér vaxið 
og þétt af fíflum. Húsveggir þarfnast viðhalds. Sjá má glöggt að þarna skortir 
verulega á viðhald og snyrtingu. Óskað er eftir svörum við eftirfarandi 
spurningum er varða umhirðu á lóð Árbæjarsafns.  1. Hvaða stofnun/ fyrirtæki  
sér um umhirðu á lóðum eins og í kringum Árbæjarsafni? 2. Hversu oft er farið 
og kannað ástand umhriðu á slíkum lóðum? 3. Ef einkaaðilar, þá er spurt hefur 
verk/eftirlit verið boðið út?


